



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 15 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,343 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,024,753 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,663 ราย รักษาหายสะสม 1,910,509 ราย ยังรักษาอยู่ 94,163 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 45 ราย เสียชีวิตสะสม 20,081 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 84,833,522 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 254,008,200 ราย เสียชีวิต 5,114,942 ราย รักษาหาย 229,659,991 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **องค์การอนามัยโลก** แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคยุโรปที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ของยุโรปกลับมีอัตราต่ำ โดยเฉพาะยุโรปตะวันออก **เนเธอร์แลนด์** กำลังพิจารณามาตรการล็อกดาวน์อีกรอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 **อังกฤษ** เปลี่ยนเงื่อนไขการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส จากเดิมอนุญาตให้ฉีดหลังรับเข็มสอง 6 เดือนเป็น 5 เดือน เนื่องจากกังวลสถานการณ์ในยุโรป **จีน** เผยโควิดระลอกล่าสุด ระบาดทั่ว 21 มณฑลแล้ว ภาพรวมยังทรงตัว **ออสเตรเลีย** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คาดจะเริ่มได้ตั้งแต่ ม.ค.65 **มาเลเซีย** ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามรัฐ **กัมพูชา** เปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบแล้ว เริ่ม 15 พ.ย. นี้

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. นโยบายเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด)

-ผู้เดินทางเข้าประเทศ วันที่ 1-13 พ.ย. สะสม 44,774 คน ได้แก่ ระบบ Test&Go 31,666 คน แชนด์บ็อกซ์ 10,964 คน กักตัว 7 วัน 716 คน และกักตัว 10 วัน 1,428 คน โดยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 28,958 คน ท่าอากาศยานดอนเมือง 206 คน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 210 คน ท่าอากาศยานภูเก็ต 14,402 คน และท่าอากาศยานสมุย 998 คน พบผู้ติดเชื้อรวม 52 คน คิดเป็น 0.12%

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thebangkokinsight)

-นายฯฯ พอดีผลลัพท์จากมาตรการเปิดประเทศตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวตอบรับดี บินเข้าไทยแล้วเกือบ 40,000 ราย สายการบินเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเข้าไทย คาดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 990 เที่ยวบิน/วัน ขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass QR Code ผ่านเว็บไซต์tp.consular.go.th ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน มี 173,637 อนุมัติแล้ว134,086 ราย ทั้งนี้ ได้มอบให้กระทรวงดีอีเอส กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เร่งแก้ไขปัญหาระบบ Thailand Pass ที่ใช้เวลาอนุมัตินาน คาดต่อไปจะเร็วขึ้น พร้อมกำกับคุมระบดจังหวัดชายแดนใต้ เร่งฉีดวัคซีนให้ถึงเป้า 70% เพื่อเปิดด่านชายแดนใต้ได้กลางเดือนธ.ค. เตรียมนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้ ประชุมกรม.สัจจรครั้งแรกของปี วันที่ 15-16 พ.ย.นี้ ที่จังหวัดกระบี่และตรัง ติดตามมาตรการเปิดประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่คนไทย และชาวต่างชาติให้หันมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, Topnews)

- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ “ความพอใจของประชาชนหลังเปิดประเทศ 2 สัปดาห์แรก” จำนวน 1,147 ตัวอย่าง ระหว่าง 11-13 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 79.1 พอใจภาพรวมการเปิดประเทศช่วง 2 สัปดาห์แรก โดยร้อยละ 77.7 พอใจต่อการบริหารจัดการ การเร่งฉีดวัคซีนต่อเนื่องให้เกิน 45% ตามแผนที่วางไว้ของรัฐบาล, ร้อยละ 77.6 พอใจต่อภาพที่เห็นของการเปิดประเทศ การทำธุรกิจการค้าขายที่กลับมาคึกคัก, ร้อยละ 77.2 พอใจต่อการเปิดประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการควบคุมโรคที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าการคาดการณ์ ทั้งนี้ ร้อยละ 87.6 ต้องการเห็นแผนจัดระเบียบของรัฐบาลและการเผชิญเหตุ การแพร่ระบาดจากสถานบันเทิง บ่อนพนัน แหล่งมั่วสุมต่างๆ และการชุมนุมทางการเมือง, ร้อยละ 85.5 ต้องการให้ป้องกันดูแลแนวชายแดนจากการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การจัดการแรงงานต่างด้าวหรือการส่งกลับ และการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมายสูงสุด และร้อยละ 85.4 ต้องการมาตรการทางสาธารณสุขและความปลอดภัยที่ชัดเจน รองรับการเดินทางเรียนการสอน

#### 2. การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน thejournalistclub )

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โควิด-19 กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น เมื่อปัญหาลดลง แนวทางการจัดการโรคก็จะเปลี่ยนไปด้วย แต่ขณะนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับวัคซีนอีกกว่า 10 ล้านคน โดยมี 2 กลุ่ม คือ คนที่ไม่สะดวก ผู้สูงอายุ หรือป่วยติดเตียง จะประสานให้มิน้ำวัคซีนเข้าไปหาถึงที่ ส่วนอีกกลุ่ม คือ คนที่ยังลังเล กลัว และคิดว่าตัวเองไม่

มีปัญหา หรือมีความเสี่ยงใดๆ จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจ และอธิบายให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่ต้องรับวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาคนที่ฟังแล้วยอมไปรับวัคซีนมีมากขึ้น คาดว่าจะสามารถทำให้ไปฉีดวัคซีนได้ถึง 5 ล้านรายขึ้นไปจาก 10 ล้านคนที่ยังไม่รับวัคซีนนี้ ซึ่งจะทำให้ไปถึงเป้าหมายฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรในประเทศ ในปลายเดือนพ.ย.นี้ และตั้งแต่ปีหน้าจะรับมือได้กลายเป็นโรคประจำถิ่น

### 3. ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มคนต่างด้าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟฟริก, จส. 100} thailandplus} nationtv., thebangkokinsight )

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนและนายจ้าง สํารวจและนำแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ ได้รับอนุญาตแล้วและไม่ได้รับอนุญาต นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ชนิดตามด้วยแอสตราเซนเนกา ได้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนทุกแห่ง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุม ลดการแพร่ระบาด และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

### 4. โควิดสายพันธุ์ใหม่ B.1.640 จากฝรั่งเศส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน)

- สื่อต่างประเทศรายงานว่า เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ที่รู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า B.1.x หรือ B.1.640 ที่พบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศของยุโรป หลังพบครั้งแรกในฝรั่งเศส สร้างความวิตกกังวลมากขึ้นให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจำนวนหนึ่ง เนื่องจากเชื้อนี้ เกิดการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนามหรือสไปโคโปรตีน ซึ่งไม่เคยพบในเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ทางกรมฝรั่งเศสยังคงต้องเฝ้าติดตามเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ต่อไป แม้จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากสายพันธุ์ใหม่นี้ในฝรั่งเศสตั้งแต่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ต้องจับตาคือพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ B.1.640 ในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และอิตาลี ถึงแม้ว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาและเชื้อกลายพันธุ์จากเดลตา ยังคงสายพันธุ์หลักที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็ตาม โดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าการกลายพันธุ์ของสไปโคโปรตีนที่ไม่เคยพบมาก่อนนี้จะทำให้เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.640 อันตรายมากขึ้นหรือน้อยลง

### 5. มาตรการรับเปิดเทอม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด สยามรัฐ) เว็บไซต์ (voicetv. Chiangmainews)

-โฆษกกรมการแพทย์ นายภา พอใจการฉีดวัคซีนนักเรียนครอบคลุมเกือบ 90% แล้ว สปสช.มอบ ATK กว่า 46,000 ชุด แก่โรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่ง เตรียมรับการเปิดโรงเรียนเพิ่มเติม 15 พ.ย. นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

- กทม.จัดเตรียมแผนฉุกเฉินรับ "เปิดเทอม" พุ่งนี้ หากพบนักเรียนติดโควิด 1 ราย ให้ปิดห้องเรียนทันที 3 วัน และถ้าพบผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียนให้ปิดชั้นเรียน 3 วัน เข้ม 6 มาตรการหลัก 7 แนวทางจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

### 6. เทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ( สยามรัฐ ) เว็บไซต์ (มติชน)

-สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 60.04 กังวลเรื่องโควิด-19 กลัวจะเกิดคลื่นสึนามิ ร้อยละ 43.94 จะไม่ไปลอยกระทง แม้จะคลายล็อกและเปิดประเทศแล้ว โดยยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ร้อยละ 40.86, อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ร้อยละ 86.82

### 7. ร้านผ่าน'COVID Free'นั่งดื่มได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ( ข่าวสด, ไทยรัฐ )

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่กทม.ได้ออกประกาศผ่อนคลายเป็นร้านอาหารในกทม. สามารถจำหน่ายและนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA / SHA Plus หรือผ่านมาตรการ COVID free settings ที่จะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีป้ายสัญลักษณ์ SHA / SHA Plus เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านจำนวนร้านอาหารที่ประเมิน SHA กับ SHA Plus ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่มีร้านจำนวนมากที่อยู่ในมาตรฐาน Thai Stop Covid plus และประเมินตามมาตรการ COVID free settings กว่า 2 พันร้านอยู่แล้ว จึงได้ออกข้อกำหนดใหม่ให้ร้านผ่านการประเมิน Thai Stop Covid และทำมาตรการ Covid free settings ก็สามารถอยู่ในเงื่อนไขที่นึ่งบริโภคแอลกอฮอล์ในร้านได้ ทั้งนี้ มาตรการ COVID free settings ต้องผ่านการประเมินใน 3 ส่วนคือ 1.สิ่งแวดล้อม ต้องมีการประเมินใน Thai Stop Covid มีระบบระบายอากาศดี 2.ผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ ตรวจคัดกรอง ATK ตามความเสี่ยง และ 3. ผู้เข้ารับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK แยกตามความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน )

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน SHA กับมาตรฐานไทยสตอป โควิด พลัส ว่า สำหรับเครื่องหมาย SHA เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงไว้หน้าร้าน หรือสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความมั่นใจว่าปลอดภัย หากจะเข้าไปใช้สถานที่นั้นๆ ส่วนไทย สติอป โควิด พลัส จะเป็นการยกระดับและเข้มงวดขึ้นไปอีก เพื่อลดความเสี่ยง มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นระยะ นอกจากนี้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบโดส และไม่เป็นโควิด-19 โดยจะเน้นไปที่การปฏิบัติเป็นหลัก

#### 8. รายงานการระบาดและคลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( ข่าวสด ไทยรัฐ ) เว็บไซต์ (มติชน)

- จ.สระแก้ว พบครูและครอบครัว ร.ร.อนุบาลวังสมบูรณติดเชื้อเพิ่ม ได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นครูและผู้ใกล้ชิด 102 ราย

- จ.นครศรีธรรมราช ยอดติดโควิดพุ่ง 431 ราย คลัสเตอร์กระจุกในอำเภอเมือง

- จ.พะเยา มีคลัสเตอร์ใหม่ที่ทำให้มีผู้ป่วยนับ 100 ราย คือ คลัสเตอร์งานศพบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง ซึ่งทางสาธารณสุข รวมทั้งอ.ปงได้ปิดหมู่บ้านดังกล่าว และตรวจเชิงรุกให้กับชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน คาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

- จ.กำแพงเพชร มีแต่ความเจ็บเหงา หลังโควิด-19 ระบาดในโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มียอดผู้ป่วยทั้งนักเรียนและผู้ปกครองยืนยันแล้ว 26 คน ชาวบ้านต้องกักตัวถึง 88 หลังคาเรือน ยอดรวมประมาณ 173 คน

#### 9. สมุนไพรหมอแผนรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ

- นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือ "หมอแผน" หมอสมุนไพรชื่อดังเมืองกาญจนบุรี เตรียมยื่นหลักฐานผู้ป่วยโควิด 19 กินสมุนไพรแล้วหาย ต่อศาลปกครองเพิ่มเติม คดีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมแพทย์แผนไทยฯ รับผิดชอบตำรับยาสมุนไพรสร้างไพธาดู และผลการรักษา โรคหัวใจเบาหวานแผลเน่า ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ไปยื่นอุทธรณ์ต่อ ซึ่งยาสมุนไพรสร้างไพธาดูคือภูมิคุ้มกันตัวจริงมีฤทธิ์ป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด 19 หายจริงและดีกว่าการฉีดวัคซีน โดยก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือ พลเอกประยุทธ์ และนายอนุทิน ให้ช่วยส่งเสริมตั้งแต่ 14 ต.ค. เวลาผ่านมา 30 วัน แต่ไม่มีความคืบหน้า

#### มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (thebangkokinsight )

- นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะนี้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 70 โดยจะเปิดด่านชายแดนรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปี ประมาณวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้กลับมาเดินหน้าต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) thaigov )

- รมช.สธ. ลงพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กระบี่ แนวโน้มลดลง มีมาตรการรองรับเปิดรับนักท่องเที่ยวปลอดภัยจากโควิด ฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย สถานประกอบการเข้มมาตรการ COVID Free Setting สถานพยาบาลพร้อมรองรับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,)

- กรมควบคุมโรค แจงเปลี่ยนสถานที่ให้บริการหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine Passport) จากกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นนทบุรี ไปยังอาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. ติดสถานี BTS เซนต์หลุยส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น) เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำแนวทางการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง และขั้นตอนดำเนินการหลังทราบผลตรวจ สำหรับประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และสถานศึกษา ย้ำสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ชุดตรวจ ATK คือ ต้องเลือกใช้ชุดตรวจที่ผ่านการประเมินและได้รับอนุญาตจาก อย.แล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ <https://www.fda.moph.go.th/>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv.)

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่าน Blockdit ระบุ ค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทย 0.99% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ 2 เท่า โดยค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 2.01%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

- จ.เชียงใหม่ แนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนลดลง แต่การสัมผัสเชื้อในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น พร้อมให้ อสม.ลงพื้นที่เชิงรุก เคาะประตูบ้าน เก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ nationtv.77kaoded)

- ที่วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (วัดเขาม่วง) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้ออกโรงทานฉีดวัคซีนฟรี เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลพังงา และเจ้าหน้าที่ สสจ.พังงา ร่วมออกบริการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ฟรี แบบวอล์คอิน ให้แก่ประชาชนและประชาชนทั่วไป ทั้งแบบเข็มแรก เข็ม2 และเข็ม 3</p> <p>-ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เก็้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม และทำพิธีส่งมอบจำนวน 14 คัน มูลค่า 35 ล้านบาท เพื่อใช้รับ-ส่ง ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- ทีมสาธารณสุขแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำโดยนายจักรพงษ์ ศรีเมือง ผอ.รพ.สต.แม่เหาะ นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสสอ.แม่สะเรียง พร้อมด้วยเภสัชกร จากรพ.แม่สะเรียง ใช้ยานพาหนะจยย.พร้อมหอบหิ้วกระติกที่บรรจุวัคซีนไฟเซอร์ 5 คัน ลุยลัดเลาะลำห้วย สู่พื้นที่ชายขอบ ณ บ้านสล่าเชียงตอง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำวัคซีนโควิดไปฉีดให้นักเรียน ประชาชน</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ขงกรม.เพิ่มเงินอสม.ตลอดชีพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์PPTV, เว็บไซต์Posttoday</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อสม. เกาะลันตา ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้งหมดแล้ว ถือว่ามีความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ สำหรับการดูแลสุขภาพให้แก่อสม.นั้น สบส. ได้ดำเนินการเรื่องอุปทานกึ่งสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวอสม.ทั้งหมด เข้ารับการรักษาในห้องพักพิเศษโรงพยาบาลในอัตรา 1,500 บาท ส่วนเรื่องค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้เพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1,500 บาทต่อเดือน อยู่ระหว่างเสนอ กรม.พิจารณาให้ได้รับตลอดชีพ นอกจากนี้ กำลังหารือการเพิ่มสิทธิให้สามารถนำสวัสดิการมาป็นกิจสงเคราะห์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงิน โดยจะพิจารณาความจำเป็นเฉพาะรายและต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วย และจะเร่งหาหรือแนวทางการผลักดันให้อสม.รายใหม่ เข้าสู่ระบบอุปทานกึ่งสงเคราะห์ต่อไป</p>	
<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ จ.ชุมพร ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจแก่ส่วนราชการ และพี่น้องจิตอาสาที่มาช่วยในการประกอบอาหารทำข้าวกล่องนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.สวี อ.ทุ่งตะโก และ อ.หลังสวน ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย ถนนสายหลักรอบเกาะสมุยและถนนสายรองกลับเข้าสู่ปกติ</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา</p> <p>- ล่าสุดที่มีประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื้อหาสรุปคือ เป็นการประมวลกฎหมายต่างๆ เข้าด้วยกัน และยกเลิกกฎหมาย 24 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด และยังมีกฎหมายที่ต้องแก้ไขอีกหลายฉบับ เช่นที่ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธาน กมธ.สาธารณสุข สภาฯ ทำหนังสือถึง รองนายกฯ และรมว.สธ. ขอให้ทบทวนเนื้อความในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับนิยามของกัญชา เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอื่นๆ สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เพิ่งประกาศมีผลบังคับใช้ ทำให้นายอนุทินได้ประกาศนโยบายกัญชาเดินทางเป็นรูปธรรมแล้ว และขอให้เข้าใจว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดและยังติดกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องค่อยเป็นค่อยไป</p>	-
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยผลงานเด่น “ยกระดับบัตรทอง 4 บริการ” ช่วยเพิ่มความสะดวกผู้ป่วย ลดความยุ่งยากใช้สิทธิ เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น พร้อมขยายบริการหลังทดลองนำร่อง ระบุ ปี 2565 บริการผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวครอบคลุมทั้งประเทศ โดย 4 บริการ ได้แก่ 1. ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบบัตรทองที่ไหนก็ได้ ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” เริ่มนำร่องกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปส่งตัว 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม และ 4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน</p>	-
<p><b>การรับถ่านโอนอำนาจดูแลรพ.สต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นายพงษ์ศักดิ์ เต็มสายทอง ประธานสภา อบจ. สมุทรสาคร กล่าวว่า ถ่านโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรสาคร โดยขณะนี้ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตอบรับแล้ว 36 แห่ง ประกอบไปด้วย อำเภอกระทุ่มแบน 11 แห่ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อำเภอบ้านแพ้ว 19 แห่ง และอำเภอเมืองสมุทรสาคร 6 แห่ง ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการตอบรับให้ รพ.สต. ถ่ายโอนภารกิจดูแลสถานีนอมนามัยชุมชนมายัง อบจ. แล้วนั้น ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานประสานข้อมูลในส่วนของจำนวนบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอนอำนาจมาอยู่กับ อบจ.</p>	
<p><b>ไข้หวัดนก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์  - อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า หลังสาธารณสุขประชาชนจีนพบการติดเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในคนเพิ่มสูงขึ้น ติดเชื้อ 49 คน เสียชีวิต 25 คน กรมฯ จึงเฝ้าระวัง ออกคำสั่งเร่งด่วนให้ จนท.ทั่วประเทศเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการชะลอนำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักร พร้อมสั่งเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ยืนยัน ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าไทยยังปลอดภัยเชื้อไข้หวัดนกมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทั้งในคนและสัตว์</p>	-